



ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง การสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

ตามที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินงานการรับเข้าศึกษาในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 (Thai University Central Admission System : TCAS) โดยการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ตามกำหนดการรับสมัครและคัดเลือกของแต่ละวิทยาเขต และได้ดำเนินงานการรับสมัครคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ จนได้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ ได้ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รอบที่ 1/1 ไปที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบเคลียร์ริงเฮาส์ ในวันที่ 15-19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานการรับเข้าศึกษาในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 (Thai University Central Admission System : TCAS) เรียบร้อย ได้ข้อมูลที่ถูกต้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการจำนวนการรับเข้าศึกษาให้เป็นไปตามแผนการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียร์ริงเฮาส์ ที่มีความประสงค์จะสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รอบที่ 1/1 สามารถยื่นขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษาได้อีกครั้ง ทาง e-mail : [admission@ku.ac.th](mailto:admission@ku.ac.th) ภายในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ก่อนเวลา 16:30 น. โดยยื่นเอกสารตามรายละเอียด ดังนี้

1. พิมพ์จดหมายยืนยันการขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามผู้ขอสละสิทธิ์ โดยมีคำรับรองจากบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง คนใดคนหนึ่งลงนามรับรองในจดหมายดังกล่าว
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ขอสละสิทธิ์ และผู้รับรอง ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทั้ง 2 ฉบับ เมื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับจดหมายท่านเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการคืนสิทธิ์ให้ท่าน

ทั้งนี้ การขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามวัน เวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดวัน เวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์การดำเนินการคืนสิทธิ์ในทุกกรณี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. 2560

(นายจรงค์ วัชรินทร์รัตน์)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์